



ประกาศกองโรคติดต่อทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ตามที่กองโรคติดต่อทั่วไป ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น

กองโรคติดต่อทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กลุ่มงาน บริการ

- ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-นามสกุล
๑	นายชัยพร นิมสมบัติ

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วัน เวลา และสถานที่ประเมิน	หลักเกณฑ์ และการเลือกสรร
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร ๕ ชั้น ๕ กรมควบคุมโรค	ลงทะเบียนสอบ (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.) หากพื้นที่กำหนดไม่มีสิทธิเข้าสอบ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.	ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การขับรถยนต์และมารยาทในการขับรถยนต์) โดยวิธีสอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน)
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.	ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง
สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติด
เป็นสุภาพชน ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน รองเท้าแตะ หากผู้ใดแต่งกายตามลักษณะไม่สุภาพดังกล่าว
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

๒. เป็นหน้าที่...

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

ง) กองโรคติดต่อทั่วไปจะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และทางเว็บไซต์ที่ <https://ddc.moph.go.th/dcd/>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวรยา เหลืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นางดารรุ่ง ปุยเงิน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔